

Liên kết các hệ sinh thái khởi nghiệp

BẢO MINH

(XEM TRANG 5)



Sản xuất hàng tại Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina. (Ảnh QUANG HUY)

Liên kết các hệ sinh thái khởi nghiệp

(Tiếp theo trang 8)

Nhằm kiến tạo, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ khoa học, công nghệ, sản phẩm chủ lực, hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thành phố Hà Nội đã phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ liên kết cùng một số địa phương tạo ra một hệ thống liên kết Vùng Thủ đô.

VÙNG Thủ đô (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang), với diện tích hơn 24.300 km², dân số gần 18 triệu người, là một trong những vùng kinh tế, chính trị và văn hóa quan trọng, đóng vai trò quyết định cho sự phát triển toàn diện, có chiều sâu của đất nước. Vùng Thủ đô được đánh giá là đi đầu trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Toàn vùng có gần 1.000 tổ chức khoa học và công nghệ. Với vị thế quan trọng bậc nhất của mình, môi trường đầu tư tại Vùng Thủ đô ngày càng khẳng định sức hút với sự hiện diện của các thương hiệu công nghệ lớn như: Apple, Samsung, Intel, Panasonic, LG, Canon, Foxconn. Nhiều tập đoàn đa quốc gia như Toyota, Lotte, AEON... chọn nơi đây để đầu tư.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho rằng, việc liên kết Vùng Thủ đô là mục tiêu quan trọng nhằm kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy Hà Nội làm trung tâm, tận dụng các cơ hội, xu thế, sức mạnh liên kết vùng để phát triển kinh tế-xã hội. Đây là mô hình hướng tới xây dựng, kết nối và nâng cao năng lực các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Vùng Thủ đô (các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp công nghệ tiên phong, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; các nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn và cơ quan nhà nước...). Ngoài ra, liên kết vùng cũng giúp hình thành và đột phá về cách làm, phương

án xây dựng mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở thực tiễn kết hợp với chuyển đổi số, hành lang đổi mới sáng tạo trên không gian số kết nối không giới hạn, từ đó hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ của Vùng Thủ đô nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Trong những năm qua, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hà Nội diễn ra khá sôi nổi và mạnh mẽ. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Hà Nội đang từng bước phát triển dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự quan tâm, hỗ trợ và thúc đẩy của Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan. Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tổng số 3.800 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước (chiếm 26,32%). Để giúp doanh nghiệp tiếp cận với các chương trình đào tạo, ươm tạo chuyên nghiệp, Vùng Thủ đô đã thành lập các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp như vườn ươm doanh nghiệp, tổ chức thúc đẩy kinh doanh. Đến nay, đã có 32 vườn ươm doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực (chiếm 38,1% tổng số vườn ươm của cả nước), có 14 tổ chức cung cấp chương trình thúc đẩy kinh doanh (chiếm 40% cả nước). Các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, kết nối đầu tư, các khóa đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường xuyên được tổ chức. Từ năm 2016 đến nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố đã huy động được 999,52 triệu USD với 99 thương vụ gọi vốn thành công. Những con số này liên tục tăng trong những năm vừa qua thể hiện sự tham gia tích cực của cộng đồng vào phát triển hệ sinh thái.

Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thành phố phần nào tác động tích cực đến việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, nhưng nhu cầu về liên kết các chủ thể hệ sinh thái vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ; thông tin về hệ sinh thái còn thiếu và phân tán. Đây là nhu cầu hết sức thực tiễn cho công tác liên kết, kết nối giữa các chủ thể của hệ sinh thái, dẫn tới việc các nhà đầu tư chưa tìm được doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi

ngiệp sáng tạo chưa hiểu rõ các chính sách và đầu mối hỗ trợ chính sách.

Để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết, Hà Nội sẽ kết nối nền tảng trực tuyến về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các địa phương; phần đầu mỗi trường đại học, viện nghiên cứu là một trung tâm đổi mới sáng tạo, góp phần cung cấp, kết nối nguồn lực cho hệ sinh thái.

Theo Cục trưởng Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Phạm Hồng Quất, các sở khoa học và công nghệ địa phương trong Vùng Thủ đô đều tích cực ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844). Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội với vai trò đầu tàu có rất nhiều hoạt động hỗ trợ gắn với trường đại học, đoàn thanh niên, với các tập đoàn, công ty công nghệ. Các chỉ số đổi mới sáng tạo của Thủ đô liên tục được cải thiện và tăng bậc trong 3 năm qua. Trong Vùng Thủ đô, các tỉnh vệ tinh đang có hệ sinh thái phát triển khá mạnh. Khi xây dựng hệ sinh thái Vùng Thủ đô, những mô hình kinh doanh mới từ viện nghiên cứu, trường đại học đều có thị trường phù hợp để thử nghiệm.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong Vùng Thủ đô, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt một số giải pháp, như: Hoàn thiện các chính sách, chương trình, đề án thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp cũng như tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; tăng cường liên kết mạnh mẽ hơn nữa giữa các hệ sinh thái khởi nghiệp trong vùng; đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tổ chức hoạt động kết nối, gọi vốn, tổ chức các sự kiện, hội thảo liên quan khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo kênh kết nối cho các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ■